

# THÔNG TIN TÓM TẮT

## VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

**1. Đề tài luận án:** *Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An*

**2. Chuyên ngành:** Tài chính – Ngân hàng **Mã số:** 09.34.02.01

**3. Họ và tên nghiên cứu sinh:** Nguyễn Thanh Huyền

**4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học:** PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

TS. Bạch Thị Thanh Hà

**5. Những kết luận mới của luận án:**

**\* Về lý luận:**

*Thứ nhất*, luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận về phát triển du lịch và huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch trên các khía cạnh: khái niệm phát triển du lịch; nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển du lịch; khái niệm và vai trò của vốn đầu tư đối với phát triển du lịch.

*Thứ hai*, luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện khái niệm, đặc điểm và cơ chế tác động của từng nguồn vốn đầu tư đối với phát triển du lịch của địa phương: nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

*Thứ ba*, luận án đã xây dựng tiêu chí đánh giá huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch; các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch ở địa bàn cấp tỉnh.

**\* Về thực tiễn:**

*Thứ nhất*, luận án đã tổng kết kinh nghiệm về huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch của một số tỉnh, thành phố trong nước có những thành công trong việc huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch. Từ đó rút ra kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng cho tỉnh Nghệ An.

*Thứ hai*, luận án đã phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội có ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh Nghệ An; phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2022. Trên cơ sở đó, luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch giai đoạn 2016-2022, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó.

*Thứ ba*, luận án đã đi sâu nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện huy động vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, kiến nghị với các cơ quan có liên quan để phát triển du lịch tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Trong các giải pháp này, nghiên cứu sinh cho rằng các giải pháp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư là những giải pháp trọng tâm.

*Thứ tư*, luận án đã tiến hành khảo sát tình hình huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2022 thông qua bảng hỏi, với mẫu quan sát gồm 396 phiếu (đối với các cơ sở kinh doanh du lịch); đây là cơ sở để tác giả đánh giá và đề xuất giải pháp huy động vốn phát triển du lịch tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu cung cấp thông tin có giá trị cho việc hoạch định và thực thi chính sách huy động vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Nghệ An nói riêng và các địa phương khác trong nước nói chung.

*Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2024*

**NGHIÊN CỨU SINH**

**Nguyễn Thanh Huyền**

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1**

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2**

**PGS.TS. Nguyễn Văn Dân**

**TS. Bạch Thị Thanh Hà**